
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์  
ระดับพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
(DLD Co-ordinator : DLD-C) 

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม 2566    

เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. (Zoom conference) 
Meeting ID : ๙๙๙ ๖๐๘ ๐๐๐๘ Passcode : ๒๓๔๒๐๘ 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

--------------------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๑.นางสาววาณ ี  ศิลประสาทเอก นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ 
๒.นายอภิชาติ  บุญเรืองขาว ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบฯ 
๓.นายนฤพล   แซ่ลิ้ม   เจ้าพนักงานสัตวบาลปฎิบัติงาน 
 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ประจวบคีรีขันธ์ 
๔.นายนเรศน์  อินทรักษ์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ประจวบคีรีขันธ์ 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี  
๕.นายชัยวลัญช ์            ตุนาค  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ 

ภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี 
๖.นายตระการศักดิ์  แพไธสง  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี   
๗.นายพีระพงษ์  ส าราญทรัพย์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบรุี 
๘.นายเริงวุฒ ิ  วรวุฒ ิ  นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ 
 ด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ 
๙.นางสาวสุนันทา  ตุ้มตาเต็ง สัตวแพทย์ช านาญงาน 

ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๑๐.นางสาวดวงดาว  วัฒนวนาพงษ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๑๑.นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
๑๒.นางสาวฟาฏิน  สะมาแอ  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
๑๓.นางสาววรินทร์ธร  ดีหริ่ง  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศสุัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
๑๔.นางสาวเสาวรส  โมรา  นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
๑๕.นางสาวกิจตาภรณ์    แสงจันทร์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๑๖.นางสาวศิริมา  จินดาแจ้ง นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
๑๗.นางสาวบุษราคัม  คณะรมย์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
  
 
 

/ส านักงาน... 



-๒- 

ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอหัวหิน 
1๘.นายพิทยา  คณะมะ  ปศุสัตว์อ าเภอ 
 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอปราณบุรี 
1๙.นางสาวนภาภรณ ์ ศิริทรัพย์ ปศุสัตว์อ าเภอ 
 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอสามร้อยยอด 
๒๐.นายชัยสิทธิ ์  เกษมสุขไพศาล ปศุสัตว์อ าเภอ 

ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอกุยบุรี 
๒๑.นายสันต ์  ผลไพศาลศักดิ์ เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  

ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
๒๒.นายธีรศักดิ์  นาคใหญ่ ปศุสัตว์อ าเภอ 

ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทับสะแก 
๒๓.นายอภิเดช  กุมภการ  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบางสะพาน 
๒๔.นายวีระพันธ์  เหมือนแท้ ปศุสัตว์อ าเภอ 
 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบางสะพานน้อย 
๒๕.นายเบญจะ  เหมือนแท้ ปศุสัตว์อ าเภอ 

ผู้ที่ไมม่าประชุม 

๑.นายทรงพล บุญธรรม    ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   ติดราชการ 

๒.นายฐนพลมงคล พันธุ์พฤกษ์  หัวหน้าด่านกักกันสัตวประจวบคีรีขันธ์ ติดราชการ 

เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น. 
 เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว นางสาววาณี   ศิลประสาทเอก  เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ ระดับพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ได้กล่าวเปิดประชุมและ
ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน 
 การเชิญประชุมคณะท างานฯ DLD-C ในครั้งนี้เพ่ือเป็นการติดตามภารกิจงานในแต่ละเดือนและครั้งนี้
ได้รับการประสานงานเบื้องต้น ที่จะมีโครงการมาน าเสนอคณะท างานฯ ให้ได้พิจารณา ส าหรับเป็นตัวชี้วัดตาม
นโยบายของกรมปศุสัตว์ จึงขอให้ทุกท่านให้ความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนแนวความคิดให้เกิดกระบวนการ
ท างานบูรณาการร่วมกันอย่างเหมาะสม   
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

 ตามหนังสือที่ ปข 0๐08/ว ๑๗๔๖ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม 2566 ให้กับกรรมการทุกท่านทราบ
แล้วจะสอบถามว่ามีกรรมการท่านใดมีข้อที่จะแก้ไขปรับปรุงในส่วนของรายงานการประชุมหรือไม่  ถ้าไม่มีขอ
มติในท่ีประชุมเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมในครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ 
มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุม 

 

/ระเบียบ... 



-๓- 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องทีเ่สนอให้ที่ประชุมทราบ 

นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 
 ๓.๑ การติดตามและผลด าเนินงานโครงการฟาร์มเครือข่ายโคเนื้อเพ่ิมรายได้ รายได้ ส านักงานก าลัง
รวบรวมผลเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม จะรีบด าเนินการให้ศูนย์ผสมเทียมฯ ให้ครบทุกฟาร์ม 
นายเริงวุฒิ  วรวุฒิ นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ 
 ไม่ทราบจะเสร็จก่อนวันที่ 15 วันที่มีงานสัตวแพทย์พระราชทานหรือไม่ จะได้รับกลับมาเลยทีเดียวครับ
นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 
 จะรีบประสานให้ครบทั้ง 7 อ าเภอ 
 3.2 แผนและผลด าเนินการโครงการพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อของด่านฯ เดือนปัจจุบันนี้ 
นางสาวสุนันทา ตุ้มตาเต็ง สัตวแพทย์ช านาญงาน ด่านกักกันสัตว์ประจวบฯ 
 ตามที่ด่านกักกันสัตว์ได้เสนอแผนงานโครงการพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่โรคระบาดในพื้นที่
ร่วมกับส านักงานปศุสัตว์จังหวัดและส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ขอสรุปผลการด าเนินงานของเดือนกรกฎาคมดังนี้ 
วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 7 ต าบลกุยบุรี อ าเภอกุยบุรี หมู่ที่ 5 ต าบลหนองตาเสือ อ าเภอกุยบุรี 
วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 หมู่ที่ 1 ต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมือง หมู่ที่ 3 ต าบลประจวบ อ าเภอเมือง หมู่ที่ 1 
ต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมืองฯ หมู่ที่ 3 ต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมือง และหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 11 ต าบลอ่าวน้อย 
อ าเภอเมือง แผน 4 ครั้งต่อเดือน ผลการปฏิบัติงานท าได้ 9 ครั้ง น้ ายาฆ่าเชื้อ 12 ลิตร เดือนกรกฎาคมมี
รายงานการปฏิบัติงานเท่านี้ค่ะ และเป็นภาพถ่ายการปฏิบัติงาน ด่านกักกันสัตว์ฯ ขอประชาสัมพันธ์ว่าพ้ืนที่
อ าเภอไหนต้องการให้ทางด่านฯ เข้าไปพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อเพ่ือควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนก โรคปากและเท้าเปื่อย 
ก็สามารถแจ้งเข้ามาที่ฝ่ายสุขภาพสัตว์ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด หรือแจ้งมาทางด่านฯ ได้เลยคะ ด่านฯจะ
จัดเตรียมเจ้าหน้าที่และน้ ายาฆ่าเชื้อเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป 
นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 
 ในเดือนสิงหาคมนี้ทางด่านมีแผนที่จะลงพ้ืนที่ 4 ครั้งหรือยังคะ 
นางสาวสุนันทา ตุ้มตาเต็ง สัตวแพทย์ช านาญงาน ด่านกักกันสัตว์ประจวบฯ 
 ยังไม่มีค่ะ ได้ประสานกับปศุสัตว์อ าเภอทับสะแกไว้ว่าน่าจะหลังจากแพทย์พระราชทานแล้วค่ะถึงจะได้
เข้าไปด าเนินการแต่ว่ายังไม่ได้ก าหนดวันของเดือนสิงหาคมนะคะ 
นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 
 3.3 ผลด าเนินงานของโครงการผลิตและการใช้อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพสูงโดยศูนย์วิจัยพืชอาหารสัตว์ฯ  
นายนฤพล แซ่ลิ้ม ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบฯ 
 รายงานความก้าวหน้าโครงการขยายพ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ 50,000 ไร่ มีเป้าหมาย 7 อ าเภอ 
เกษตรกรทั้งหมด 73 ราย พ้ืนที่ 973 ไร่ ปัจจุบันสนับสนุนไปแล้ว 491 ราย พ้ืนที่ 1,025.5 ไร่ ส่วนมาก
เกษตรกรจะขอสนับสนุนเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ คาวาเขต กระถิน ไมยาลา 
นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 
 จากเปา้หมาย 973 ไร่ ด าเนินการไปแล้วเกินเป้าหมายแสดงว่าครบทุกกลุ่มเป้าหมายแล้วใช่ไหมคะ 
นายนฤพล แซ่ลิ้ม ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบฯ ใช่ครับ และก็ยังรับเกษตรกรที่มาขอสนับสนุนอยู่ครับ  
นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 
 และเรื่องการติดตามประเมินผลเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายครบหมดแล้ว 
 

/ศูนย์วิจัย... 



-๔- 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบฯ 
 เราจะด าเนินการประมาณเดือนกันยายน สิ้นสุดงบประมาณ 
นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 
 ฝากทางศูนย์อาหารสัตว์ฯ  ผลด าเนินโครงการที่เขียนเป็น input และ output ด้วยนะคะ มีตัวอย่าง
อยู่ในเว็บ DLD-C ของส านักงานคะ  
มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องสืบเนื่อง  
นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 
 ๔.๑ การจัดงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชด าริฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ซึ่งจะจัดในวันที่ 14 15 16 
สิงหาคม 2566 นี้ค่ะ จะมีพิธีเปิดในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 นะคะ ที่หอประชุมอ าเภอทับสะแก ค าสั่งของ
จังหวัดฯ เป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการและคณะท างานโครงการนี้ และได้แจ้งเวียนไปแล้วเมื่อเช้านี้ 
ซึ่งก็มีความกระชับชัดเจนขึ้นจากร่างค าสั่งครั้งก่อนที่ได้น าเสนอที่ประชุมไป ขออ่านสรุปคร่าวๆนะคะ
คณะกรรมการอ านวยการประธานก็จะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แล้วก็ประกอบไปด้วยใน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีสาธารณสุข ต ารวจเกี่ยวข้อง นายกเทศมนตรีและผู้อ านวยการจากศูนย์วิจัย
ผสมเทียมฯ และศวพ. ศูนย์วิจัยอาหารประจวบฯกับเพชรบุรี ศูนย์บ ารุงพันธ์สัตว์ หัวหน้าด่านกักสัตว์ประจวบฯ
และเพชรบุรี และทุกเครือข่ายในพ้ืนที่ของเขต 7 จะเป็นคณะกรรมการอ านวยการในโครงการนี้ทั้งหมด ส่วน
คณะท างานโครงการจะแบ่งเป็นคณะท างานฝ่ายพิธีการ โดยมีท่านประธานก็คือปศุสัตว์จังหวัดประจวบฯ มี
ประชาสัมพันธ์จังหวัด เลขานุการก็จะเป็นหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ และผู้ช่วยก็คือหัวหน้าฝ่ายบริหารฯ ไปที่
คณะท างานฝ่ายสถานที่ มีท่านปศุสัตว์เป็นประธานคณะท างาน เลขานุการก็เป็นหัวหน้าด่านกับกันสัตว์
ประจวบฯ แล้วก็เป็นผู้ช่วยเลยค่ะคือปศุสัตว์อ าเภอบางสะพานและปศุสัตว์อ าเภอทับสะแก ในนี้ก็จะมีทั้ง
ผู้จัดการไฟฟ้าไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและก็เป็นนายกเทศมนตรีด้วยนะคะที่อยู่ในคณะท างานฝ่ายสถานที่ 
คณะท างานต่อไปเป็นฝ่ายรักษาความสงบ ต าแหน่งประธานคือผู้ก ากับการต ารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
คณะท างานด้านปศุสัตว์ แบ่งเป็นคลินิกสัตว์เล็กก็จะมีทางเลขานุการจะเป็นคุณบุษราคัม คณะรมย์ แล้วก็มี
ประธานเป็นปศุสัตว์จังหวัด คณะท างานคลินิกสัตว์ใหญ่เลขาธิการจะเป็นหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพแล้วก็มีสัตวแพทย์ที่
อยู่ในพ้ืนที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  คณะท างานฝ่ายจัดนิทรรศการประธานคือปศุสัตว์เขต  7 เลขานุการคือ     
ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะแล้วก็มีผู้ช่วยเป็นหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมแล้วก็หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์  
คณะท างานฝ่ายสถานที่ประธานคือหัวหน้าด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าด่านฯประจวบ เป็นฝ่าย
ยานพาหนะ มีเลขาเป็นหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  คณะท างานฝ่ายพยาบาลสาธารณสุขประธานคือ
นายแพทย์สาธารณสุข แล้วก็ผู้ช่วยคือปศุสัตว์อ าเภอทับสะแกกับปศุสัตว์บางสะพาน ค าสั่งคือเป็นประมาณนี้ 
ได้แจ้งเวียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากค าสั่งตอนนี้ฉบับนี้จะมีการเชิญประชุมคณะกรรมการคณะอ านวยการ ใน
วันที่ 3 สิงหาคม 2566 ที่ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด ห้องกระจก เวลาบ่ายโมงครึ่ง โดยมีระเบียบ
วาระก็คือจะให้ประธานแจ้งถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานโครงการกับแพทย์พระราชทานในครั้งนี้ แล้วก็
กล่าวถึงคณะกรรมการต่างๆ หรือกิจกรรมต่างๆในการด าเนินงานของโครงการนี้ 3 วัน ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ขอ
เชิญท่านประธานแจ้งในส่วนของพ้ืนที่ที่ได้รับการดูแลเรื่องของการจัดนิทรรศการ  
 
 

/ประธาน... 



-๕- 
ประธาน 
 เรื่องนิทรรศการของสัตวแพทย์พระราชทาน รายละเอียดคือได้ก าหนดบูธนิทรรศการไว้ 10 บูธ ความ
กว้างยาวของบูธนิทรรศการ กว้างประมาณ 4 เมตร จะเป็นบูธเชิงวิชาการ 4 บูธ อีก 6 บูธ จะเป็นบูธขอ
เกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดประจวบฯ จเนื้อเรื่องขอการจ าหน่ายสินค้าของเกษตรกร บูธแรกจะเป็นแปลงใหญ่
สหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์คเนินดินแดง ซึ่งมีนมหน้าฟาร์มได้รับค าตอบรับแล้ว บูธที่สองเป็นแปลงใหญ่ผู้เลี้ยง
แพะบ้านนิคมอ่าวน้อย อ.เมือง จะน าเสนอเรื่องของผลิตภัณฑ์แพะนมแพะ หรือสบู่ ได้รับการตอบรับแล้ว บูธที่
สามบ้านไร่สุรพัศจากปราณบุรีน าเสนอผลิตภัณฑ์ทางด้านจิ้งหรีด ซึ่งจะมีช่วงอบรมเกษตรกรในเรื่องการเลี้ยง
จิ้งหรีดเชิงวิชาการ บูธที่สี่เป็นของ ศพก.ดีเด่นระดับจังหวัดเป็นกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ของ อ.บางสะพาน 
ของคุณประเสริฐ ยุวกาฬกุล ได้ตอบรับแล้ว บูธที่ห้าเป็นของชมเดือนฟาร์ม เป็นฟาร์มนกกระทาของ อ.ทับสะแก 
การเลี้ยงและสินค้าเกี่ยวกับไข่นกกระทา บูธที่หกเป็นของวรศิลป์ฟาร์มเป็นฟาร์มโคเนื้อที่อ าเภอปราณบุรี 
ติดต่อไปแล้วยังไม่ได้รับการตอบรับ บูธของอาหารสัตว์กุยบุรีได้ติดต่อไปกับเจ้าหน้าที่แล้วได้ตอบรับมาแล้วและ
อยากให้ศูนย์วิจัยอาหารสัตว์เพชรบุรีมาร่วมจัดกับทางประจวบฯ ด้วย เป็น 2 ศูนย์ฯ 

นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 
 ส าหรับอีก 3 บูธ ก็ได้รับความร่วมมือจาก ศวพ. ขอเชิญทาง ศวพ.แจ้งได้เลยว่านิทรรศการจะจัดเป็น
ประมาณแบบไหนได้เลยคะ 
นายตระการศักดิ์  แพไธสง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี  

ส าหรับ ศวพ.ภาคตะวันตก จัดนิทรรศการในเรื่องของการตรวจตัวอย่างในห้องปฏิบัติการแล้วก็เรื่อง
ของโรคสัตว์ จะมีทั้งในส่วนของภาพโปสเตอร์แล้วก็ในส่วนของการสาธิตการตรวจห้องแลปพ้ืนฐานก็จะเป็น
ตัวอย่างเช่นการตรวจพยาธิ การตรวจโรคบลูเซลโลซีส อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ภาคสนาม มีทีม
นายสัตวแพทย์ 3 ท่าน และนักวิชาการสัตวบาล 3 ท่าน ร่วมปฏิบัติงานช่วยในเรื่องของการออกพ้ืนที่ในเรื่อง
ของสัตว์ใหญ่แล้วก็ในเรื่องของการเก็บตัวอย่างตรวจสอบห้องปฏิบัติการ ซึ่งวันที่ 15 ก็จะเป็นทีมนิทรรศการ
ส่วนวันที่  15 16 ก็จะเป็นทีมของหน่วยออกปฏิบัติงานภาคสนาม 
นายเริงวุฒิ  วรวุฒิ นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ 
 ในส่วนของศูนย์ผสมเทียมราชบุรีฯ ได้เตรียมภาพโปสเตอร์เกี่ยวกับการแพะนม พ่อพันธุ์โคเนื้อ แพะ 
นาทีทองในการจับสัตว์ที่จะเตรียมผสมเทียม และแนะน าเรื่องการตรวจท้องด้วยเครื่อ่งอัลตราซาวด์ และอีกทีม
ที่จดัไว้คือออกพ้ืนที่ทางด้านสัตว์ใหญ่ช่วงบ่ายวันที่ 15 16 
นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 
 บูธของส านักงานปศุสัตว์เขต 7 ได้ประสานไว้ว่าจะมีการแสดงนิทรรศการในเรื่องของสัตว์ปีก เป็นเรื่อง
ของการป้องกันโรคการรักษาโรคแล้วก็เป็นแผ่นพับต่างๆ ให้ความรู้ ในไก่พ้ืนเมือง เป็ดไข่ เป็ดเนื้อ 
 ขอสอบถามทางอ าเภอทับสะแกคะ อยากจะให้อ าเภอทับสะแกแจ้งรายละเอียดของวันที่ 15 16 ว่ามี
ชุดปฏิบัติการในพ้ืนที่ใดบ้าง 
นายอภิเดช   กุมภการ  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  
 จะแบ่งเป็น 4 ทีม มี ม.1 ต.นาหูกวาง ม.6 ต.ทับสะแก ม.6 ต.เขาล้าน จะแบ่งเป็น 4 สาย สายที่1 
สนง.ปศอ.หัวหิน สามร้อยยอด เจ้าหน้าที่ด่าน สายที่2 สนง.ปศอ.เมืองฯ ศูนย์ผสมเทียมฯ เจ้าหน้าที่ด่าน สายที่
3 สนง.ปศอ.บางสะพาน ศวพ.ตะวันตก เจ้าหน้าที่ด่าน  สายที่4 สนง.ปศอ.ปราณบุรี กุยบุรี เจ้าหน้าที่ด่าน 
ส่วนเจ้าหน้าที่ของอ าเภอทับสะแกจะจัดแบ่งและน าทีมไปทุกทีม 
 

/นายวีระพันธ์... 



-๖- 
นายวีระพันธ์  เหมือนแท้  ปศอ.บางสะพาน 
 วันที่ 16 มีทั้งหมด 4 ทีม ม.7 ต.ธงชัย และแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ านมดิบอีก 1 ชุด ในส่วยสัตว์เล็ก
ต้องสอบถามหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ทางอ าเภอได้นัดหมายเตรียมสุนัขและแมวประมาณ 150 ตัว 
ทางเทศบาลบ้านกรูดได้แจ้งมา ของอ าเภอบางสะพานแจ้งเท่านี้ 
ประธาน  
 ขอกลับไปที่บูธนิทรรศการของศูนย์วิจัยบ ารุงพันธ์สัตว์ฯ ถ้าจะเพ่ิมอีกบูธให้ศูนย์วิจัยฯ ร่วมด้วยได้ไหม 
นายนเรศ อินทรักษ ์ ผอ.ศูนย์วิจัยบ ารุงพันธุ์สัตว์ฯ 
 ตอนนี้ทางศูนย์วิจัยฯ ซึ่งตอนนี้ก าลังรักษาดูแลสุขภาพของโคเนื้อพันธุ์บีฟมาสเตอร์ ต้องขอโทษด้วยที่
ไม่สามารถน าไปจัดนิทรรศการได้ ขอเข้าร่วมกันศูนย์วิจัยอาหารสัตว์และจะมีแผ่นพับความรู้สนับสนุน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ไม่มี 
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
ปศุสัตวอ์ าเภอหัวหิน  
 สถานการณ์ของอ าเภอหัวหิน ณ ปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับ ส าหรับสัตวแพทย์พระราชทานก็
จัดเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมครับ เรื่องสอบถามเรื่องกรณีของที่พักให้ทางแต่ละทีม แต่ละอ าเภอนี้จัดหา
กันเองใช่ไหมครับ 
นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ  
 ประเด็นที่พักขอประสานภายหลังอีกครั้ง พักที่ไหน เบื้องต้นเนี่ยคาดว่าจะให้พักที่แถวๆ อ าเภอบางสะพาน  
หรือทับสะแกจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
ปศุสัตวอ์ าเภอสามร้อยยอด  ไม่มีปัญหาอุปสรรค 
นายอภิเดช   กุมภการ  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  ไม่มีปัญหาอุปสรรค 
ปศุสัตว์อ าเภอบางสะพาน ไม่มีปัญหาอุปสรรค 
ปศุสัตว์อ าเภอบางสะพานน้อย  
 ขอทราบก าหนดการที่ชัดเจนในคลินิกสัตว์เล็กที่บ้านกรูด เพ่ือจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถูกต้อง 
นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 
 ของสัตว์เล็กจะเป็นวันที่ 16 สิงหาคม 2566 และในเรื่องก าหนดการเรื่องเวลาทางคณะกรรมการจะ
มีข้อสรุปอีกครั้ง แต่ที่ทราบเบื้องต้นที่แจ้งคือตอนนี้ได้รวบรวมจ านวนสุนัขและแมว ประมาณ 100 ตัว 
คาดการณ์ว่าน่าจะท างานตั้งแต่เช้า ปกติจะเริ่มงานกันตอนเช้า ขอแจ้งเป็นเบื้องต้นเท่านี้ ถ้ามีอะไรคืบหน้าจะ
ประสานงานเพ่ิม แล้วก็จะเขียนก าหนดการให้ชัดเจนเพ่ิมมากกว่านี้  ไม่ทราบว่าท่านใดมีข้อแนะน าหรือว่า
อยากจะให้ทาง DLD-C ประสานงานหรือว่าด าเนินการในเรื่องใดเพ่ิมเติมไหม 
นายตระการศักดิ์  ศวพ.ตะวันตก   
 การส่งหนังสือเชิญประชุมต่างๆ ขอให้ส่ง e-mail มาทางศูนย์ฯ ครับ 
นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ  
 รับทราบคะ และมีหน่วยงานไหนจะเพ่ิมเติมอะไรอีกไหมคะ 
 
 

/นายเริงวุฒิ... 



-๗- 

นายเริงวุฒิ  วรวุฒิ นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ  
 ไม่ทราบว่าวันที่ 3 ทุกหน่วยงานต้องเข้าประชุมที่ศาลากลางเลยไหมครับหรือเรารอรับแจ้งทาง
ออนไลน์ก็ได้เพราะว่าเราพร้อมสนับสนุน  
นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ   
 ขอชี้แจงว่าที่ศาลากลางจังหวัดมีข้อจ ากัดของที่นั่งในศาลากลางก็คือเรื่องของจ านวนคนด้วยอาจจะ
บรรจุไม่เพียงพอ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการประชุมผ่านออนไลน์จะรีบแจ้งพร้อมกับรหัส zoom มี
หน่วยงานจะเพ่ิมเติมอีกไหมคะ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
ปิดประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น. 
 
 

ลงชื่อ       ลงชื่อ  
   (นางสาววรินทร์ธร ดีหริ่ง)     (นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ) 
      เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์          หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์    
        ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


